

มาลัยสาร

US: ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖
US: ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖

ปีที่ 40 ฉบับที่ 28 วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นักศึกษาใหม่พร้อมใจร่วมแข่งขันกีฬาเฟรชชี ปี 54

องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการกีฬาเฟรชชี ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาใหม่ทุกคณะให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมกัน คึกคัก

นายปฐวี กาลมิกาล อุปนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคมของนักศึกษาต่อไป สำหรับการแข่งขันกีฬา Freshy Games 2011 กีฬาเพื่ออนามัยและสามัคคี ประจำปี 2554 ได้เริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ประเภทกีฬาที่จะมีการแข่งขันในวันเปิดสนามประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันประชันเชียร์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00-17.30 น. ในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และชมการแข่งขันกีฬาตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

5 กรกฎาคม 2554

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ได้ส่งคำระดับการประเมินผล
การดำเนินงานของอธิการบดี และคณบดี ปีการศึกษา 2553 มาก่อน เพื่อประโยชน์ของการประเมินตนเอง
(SAR) ของคณะต่างๆ รวมทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัย สำหรับรายละเอียดการประเมินจะนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในเดือนกรกฎาคม 2554 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดรับทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จรรย์านุกูล)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน

การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
การดำเนินงานของอธิการบดี และคณบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และคณบดี
พ.ศ. 2553 มีผลสรุปการประเมินเป็นคำระดับการประเมิน ดังนี้

ผู้รับการประเมิน	คำระดับประเมิน	ความหมาย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	4 : 45	ระดับดี
คณบดีคณะครุศาสตร์	4 : 25	ระดับดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	4 : 25	ระดับดี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4 : 15	ระดับดี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	4 : 15	ระดับดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4 : 15	ระดับดี

สำหรับรายละเอียดและเกณฑ์การประเมิน ปรากฏในรายงานการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน ฉบับรายงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2559 ๙ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
ณ ระเบียบทราย รีสอร์ท อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช





บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน บก. พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างसान
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาดู

สวัสดีครับ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเช้าหน้อยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวแรก กระชับเดือนนักวิชาการที่ต้องการเดินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ผศ.รศ. การลงบทความวิชาการควรเลือกที่เป็นเพียงวิธีวนะเจ้าคะ อย่าลุ่มลุ่มห่าเลือกตามซี้ปากเพื่อน ตรวจสอบให้ดีให้เรียบร้อย เฉพาะอย่างยิ่งควรดูกองบรรณาธิการว่ามีตำแหน่งซึ่งน่าจะอยู่ในระดับ ศ. ยืนยันให้เห็นความสง่างามด้วยในอดีตการส่งบทความลงในวารสารอะไรก็ได้ที่ออกโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจของหน่วยงาน แต่ ณ ปัจจุบัน ถ้าไม่การันตีคุณภาพอย่าหวังว่าจะผ่านการตรวจสอบในเบื้องต้น ไม่เชื่อลองไปตรวจสอบกับคุณทิพาภรณ์ วัฒนโน ดูกี่ได้ เจ้าแม่ผู้รับส่งผลงานวิชาการกระชับเดือนไม้เสียบมาแล้วด้วยความรักและปรารถนาดี ดังนั้นชาวนี้อควรดีแม่แก่ทุกท่านที่จะปฏิบัติภารกิจนางสาวไทยคนต่อไปจ้า

ข่าวต่อมา ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของคุณบตีคณะครุศาสตร์ ที่จัดการต้อนรับฟูลไบร์ นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอังกฤษที่มาเยี่ยมชมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมายาวไกล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะเจ้าของบ้านอีกหน่วยงานหนึ่ง ได้รับหน้าที่ให้เลี้ยงอาหารมื้อเย็นที่ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 มิถุนายน ไม้เสียบแอบไปดูกิจกรรมการต้อนรับ ดูอบอุ่นมากมาย ทั้งอธิการบดี อาจารย์ภาคภาษาอังกฤษทุกท่าน ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เฉพาะอย่างยิ่ง ดร. สายสวาท เกตุชาติ อาจารย์แม่ของภาคภาษาต่างประเทศมาแต่รุ่นอดีต ที่ยังมีความกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วไปเสียทุกอย่าง สมกับที่ ผศ.ดร.อภิณหพร สถิตย์ภาสีกุล ให้ความไว้วางใจเชิญเข้ามาเป็นแม่งานใหญ่ที่ปรึกษาติดตามคักคักดีรุ่นเดอะจริง ๆ เล็ก ๆ ไม่ งานใหญ่ ๆ บ้าสายสวาทบอกยินดีช่วยจ้า

ข่าวนำชื่นชมยินดีอีกสักข่าวละกันกับหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง นำโดย ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างसान และ อาจารย์วิราณี แฉ่นทอง ที่ตอนนี้เริ่มสตาร์ทเครื่องอย่างเร่งด่วน งานหลวงไม่ให้ขาด งานราษฎร์ไม่ให้เสีย วันก่อนได้ยินข่าวว่ารับงานใหญ่อีก 1 งาน โดยไปเป็นที่ปรึกษาการทำพิธีเปิด-ปิด กีฬาศรีวิชัยเกมส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 17 กรกฎาคม นี้ ได้รับหน้าที่เป็นแม่งานใหญ่ วันก่อนได้แอบเดินทางไปสอดส่องวิธีการทำงานในการเลือกสรรชุดการแสดงในช่วงพิธีเปิด ได้รับการตอบรับจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย อย่างล้นหลาม กับรูปแบบการแสดง 3 องค์ ทั้งองค์ปฐมบท องค์เบิกฟ้าเมืองสมิหรา และองค์ราชันมิ่งขวัญเมือง แนวคิดสุดหรู คู่กับคนฝึกซ้อมสุดสวย น่อง ๆ ร่วมแสดงทั้งที่ อึ้ง เลี้ยว และมีการปั่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าสวยเหมือน อาจารย์วิราณี การแสดงในครั้งนี้ต้องเจ็ดจรัสแน่นอน แอ่น แอน แอ่น

ข่าวชอกช้ำกสุดท้ายละกันกับว่าที่ ผศ.ดร.สิบลักษณ์ จินดาพล ที่ปรึกษาใหญ่ของโรงเรียนหนองนภประสาธศิลป ที่ตอนนี้มีฐานะไปเรียนต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ทำให้ห่างหายกับการปฏิบัติงานในราชภัฏไปหลายเพลา ขนาดว่าโรงเรียนหนองนภฯ จะรับหน้าที่เปิดงานกับการเดินแอร์โรบิคเรด ยังไม่มีเวลาเฝ้าดูแลเลยเพราะต้องเตรียมตัวไปต่างประเทศเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อเตรียมการที่จะสอบจบสำหรับการสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นี่เป็นค่าน้ำจิ้มเป็นรางวัลบอกเหตุชอกช้ำแก่ท่านนั้น รายละเอียดเดี่ยวจะแอบติดตามมารายงานให้ทราบในระยะต่อมามีจ้า